

คำนำ

เอกสารรายงานผล โครงการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมโหนด-นา-เล คาบสมุทรสทิงพระฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลกิจกรรมของโครงการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมโหนด-นา-เล คาบสมุทรสทิงพระซึ่งเป็นโครงการที่ได้นำเอาวิถีชีวิตวัฒนธรรมพื้นบ้านโหนด-นา-เล ที่มีมาแต่สมัยโบราณเพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมและสามารถเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเรื่องสบู่ตาล โหนด

ตำบลท่าหินมีการรวมกลุ่มของชุมชนในการพัฒนาและอนุรักษ์วิถีชีวิต ตาล โหนด-นาข้าว-ทะเลสาบสงขลา

วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาแนวทางในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากตาล โหนด(รูปแบบของพิมพ์สบู่) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีอุปกรณ์แบบพิมพ์ ในการแปรรูป สบู่ตาล โหนดตาล โหนดให้มีศักยภาพโดยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เรื่องน้ำตาล โหนดผง สบู่ตาล โหนด ด้วยนวัตกรรมใหม่ๆด้านอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาดให้ดีขึ้น สามารถให้ชุมชนได้มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นการทำลายทรัพยากรตาล โหนด ทะเลสาบสงขลาลดลง เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น มีศูนย์เรียนรู้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้

(นางพูนทรัพย์ ศรีชู)

ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมโหนด-นา-เล คาบสมุทรสทิงพระ

สารบัญเรื่อง

เรื่อง	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
บทคัดย่อ	ค
บทที่ 1 บทนำ	1
แผนที่ตำบลท่าหิน	3
บทที่ 2 ประวัติความเป็นมา	4
บทที่ 3 ผลการศึกษา	32
บทที่ 4 สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ	39
ภาคผนวก	42

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมโหนด-นา-เล คาบสมุทรสติงพระ

ผู้เสนอ นางพูนทรัพย์ ศรีชู

ตำแหน่ง ผู้ประสานงานชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เล

ที่อยู่ 59 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าหิน อำเภอสติงพระ จังหวัดสงขลา

ปีที่จัดทำ 2557

การวิจัยที่จัดทำขึ้นในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมโหนด-นา-เลคาบสมุทรสติงพระ สิ่งที่มีความจำเป็นในการดำเนินงานการพัฒนาต่อ ชุมชนต้องสรุปทเรียนงานที่ทำมาแล้วในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เล หาปัญหาอุปสรรค แนวทางในการดำเนินงานและพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เล เพื่อการถ่ายทอดความรู้สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศึกษาหาแนวทางในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด(รูปแบบของพิมพ์สบู่) เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีอุปกรณ์แบบพิมพ์ที่เป็นเอกลักษณ์ในการแปรรูปสบู่ตาลโตนดตาลโตนดให้มีศักยภาพโดยเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์เรื่องน้ำตาลโตนดผงสบู่ตาลโตนดด้วยนวัตกรรมใหม่ๆด้านอุปกรณ์ บรรจุภัณฑ์ การตลาดให้ดีขึ้น ที่สำคัญชุมชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นลดการทำลายทรัพยากรตาลโตนด ทะเลสาบสงขลาศูนย์เรียนรู้มีศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้ กลุ่มเป้าหมายสมาชิกชมรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด-นา-เลนักเรียนในตำบลท่าหิน

จากผลการวิจัยศึกษาหาแนวทางในการจัดทำผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดเรื่องรูปแบบของพิมพ์สบู่ที่เหมาะสมและเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนต่อไป สามารถสร้างอาชีพเสริมและรายได้ให้กับชุมชนโดยการนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีในชุมชนคือตาลโตนดมาใช้ประโยชน์อย่างครบวงจร และผลักดันเข้าไปเป็นสาระการเรียนรู้ของสถานศึกษาในพื้นที่ตำบลท่าหิน เพื่อสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรตาลโตนดรู้ถึงคุณค่า ประโยชน์ของตาลโตนดที่ผูกพันกับวิถีชีวิตของคนคาบสมุทรสติงพระมายาวนาน ความรู้ที่ได้จากการทำวิจัยการนำยางชิลี โคลนและยางพาราทำแบบพิมพ์สบู่ สิ่งที่เกิดขึ้นยางชิลี โคลนสามารถคงรูปและแห้งเร็วกว่ายางพาราและทำพิมพ์ได้ง่าย สะดวกกว่า ชุมชนสามารถทำเองได้ แต่ยางพาราต้องให้คนที่มีความรู้เรื่องยางพาราทำให้